



ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เรื่อง การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ฉบับที่ ๓ (การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)

คนไทยในมาเลเซียที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งทำได้ ๓ วิธี ได้แก่

๑. แจ้งด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ และ ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) โดยกรอกแบบ ส.ส. ๑/๘ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแจ้ง เช่น สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

๒. จัดส่งแบบ ส.ส. ๑/๘ ทางไปรษณีย์ มายัง Royal Thai Embassy, 206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแจ้ง โดยให้ส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน

ทั้งนี้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบภายใน ๗ วัน ก่อนวันเลือกตั้งในประเทศไทย กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ หรือภายใน ๗ วัน หลังวันเลือกตั้งในประเทศไทย กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นอกจากนั้น พ.ร.บ. ฉบับข้างต้นได้ระบุด้วยว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ (๑) ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (๓) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน (๔) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง (๕) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น โดยการจำกัดสิทธินี้มีกำหนดเวลาครั้งละ ๒ ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังความละเอียดปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒